

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินระหว่างกาล

และ

รายงานการสอบทานงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด เฉพาะกิจการ สำหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการสอบทาน ของข้าพเจ้า ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 2 ข้าพเจ้ามิได้สอบทานงบการเงินระหว่าง กาลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในต่างประเทศ บางแห่ง ซึ่งรวมอยู่ใน งบการเงินระหว่างกาลรวม ดังกล่าว ซึ่งงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อย เหล่านี้ มียอด สินทรัพย์ รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เป็นจำนวนเงิน 12,293 ล้านบาท และมียอดรวมรายได้ สำหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2550 จำนวน 6,955 ล้านบาท และ 11,772 ล้านบาท ตามลำดับ และมียอดรวมรายได้สำหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 เป็นจำนวนเงิน 4,888 ล้านบาท และ 8,321 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน บริษัทร่วมในต่างประเทศ เหล่านี้ ที่ปรากฏในงบการเงิน ระหว่างกาล รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีจำนวน 2,646 ล้านบาท และส่วน แบ่งกำไร - สุทธิในบริษัทร่วม เหล่านี้ สำหรับแต่ละงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีจำนวน 152 ล้านบาท และ 173 ล้านบาท ตามลำดับ และส่วนแบ่งกำไร - สุทธิในบริษัทร่วมสำหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีจำนวนเงิน 134 ล้านบาท และ 145 ล้านบาท ตามลำดับ งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ ดังกล่าว สอบทาน โดยผู้สอบบัญชี อื่น โดยข้าพเจ้าได้รับ รายงานของผู้สอบบัญชี เหล่านี้ และการเสนอรายงานการสอบทานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงิน ของรายการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลรวม นี้ได้ถือตามรายงาน การสอบทานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัด โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมั่นน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า งบการเงิน ระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของข้าพเจ้าและรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป งบการเงินดังกล่าวได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศและเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ ซึ่งงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้า ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 จากการตรวจสอบดังกล่าวและรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอื่น และตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหว่างกาล 12 งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้รับการปรับปรุงใหม่อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุนและเรียกชื่อใหม่ว่า “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงซึ่งใช้กับการปรับปรุงงบการเงิน ของบริษัทสำหรับปี 2549 ใหม่และข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวของบริษัทมีความเหมาะสมและได้ปรับปรุงโดยถูกต้องแล้ว นอกจากการตรวจสอบรายการปรับปรุงดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานการสอบบัญชีของข้าพเจ้า งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 หลังปรับปรุงใหม่ ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินดังกล่าวข้างต้น

(นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3460

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

8 สิงหาคม 2550

